

**ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019

*

Số 390 - CV/ĐUK

V/v tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khoá X và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND Tỉnh, của Đảng ủy khối về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy đã được cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm thực hiện; các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người lao động; ngăn chặn, đẩy lùi ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS; góp phần thiết thực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia. Ma túy thâm lậu từ nước ngoài vào trong nước rất lớn, song chưa được ngăn chặn ngay từ khu vực biên giới. Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát; việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên tăng nhanh, song chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp. Tội phạm và tệ nạn ma túy có nguy cơ trở thành hiểm họa, đe dọa đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động và đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, của Đảng ủy khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng đối tượng (có Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII gửi kèm theo); gắn với tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; hoàn thành trong tháng 11/2019.

2. Cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, của Đảng ủy khối sát với đặc điểm tình hình. Hàng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện nêu trong báo cáo công tác xây dựng Đảng.

3. Cấp ủy, cơ quan chức năng, Đoàn khối, Công đoàn cấp trên cơ sở, các cơ quan báo đài và các Trường học phối hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phòng, chống ma túy. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy hiện nay.

Nơi nhận

- Tỉnh ủy (B/c),
- Đ/c Nguyễn Hoàng Thao - PBT TT TU,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Đoàn khối, Công đoàn cấp trên CS,
- Lưu VP, BTC - TG ĐUK, Toàn.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Xuân Mai